

ตารางติดตามผล
การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒

เรื่อง	ประเด็นติดตาม	หน่วยงานรับผิดชอบ
การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม	๑. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีประชาชนเป็นที่ตั้งและประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมอย่างครอบคลุม ๒. ส่งเสริมความร่วมมือที่แข่งขันในด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ๓. ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชาญฉลาดและยั่งยืนระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี	๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๒. กระทรวงวัฒนธรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๑. ส่งเสริมการสร้างแรงงานที่มีฝีมือเพื่อการบรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาค ๒. การสร้างเสริมขีดความสามารถในระดับอุดมศึกษา การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และอาชีวศึกษา ๓. ส่งเสริมการศึกษาภาษาเกาหลีซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐเกาหลี ๔. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงมหาวิทยาลัยและศูนย์อบรมอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือกับบริษัทของสาธารณรัฐเกาหลี	๑. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒. กระทรวงศึกษาธิการ ๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๔. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
การเกษตรและการพัฒนาชนบท	๑. ส่งเสริมการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะช่วยเพิ่มผลผลิตของชุมชนชนบท ๒. ส่งเสริมการพัฒนาความยืดหยุ่นของครัวเรือนในชนบทในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม	๑. กระทรวงมหาดไทย ๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ๔. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่อง	ประเด็นติดตาม	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงสร้างพื้นฐาน	<p>๑. ส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการสร้างถนน สะพาน ทางรถไฟ และท่าเรือ รวมทั้งผ่านกองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลี (EDCF)</p> <p>๒. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเพื่อสร้างเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมทั้งความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย</p> <p>๓. ติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจและการอำนวยความสะดวกการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) และธุรกิจ Start-ups และการสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการติดต่อระหว่างนักธุรกิจภูมิภาค</p>	<p>๑. กระทรวงคมนาคม</p> <p>๒. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๕. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p>
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	<p>๑. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ขับเคลื่อนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ การจัดตั้งเมืองอัจฉริยะและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และแสดงปณิธานร่วมกันที่จะส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล</p> <p>๒. ส่งเสริมการแบ่งปันแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสร้างโอกาสสำหรับการพัฒนานวัตกรรม</p> <p>๓. ส่งเสริมความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกำกับดูแล และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ เทคโนโลยี 5G ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)</p>	<p>๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๒. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>๓. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>
สิ่งแวดล้อม	<p>๑. ส่งเสริมการปกป้องและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาค</p> <p>๒. ความร่วมมือที่ใกล้ชิด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะผ่านศูนย์วิจัยร่วมทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐเกาหลี - ลุ่มน้ำโขง (KMCRC) โดยการจัดการกับปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมและน้ำแล้ง เราเห็นพ้องต่อการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีและคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (MRC) และเร่งรัดการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง KMCRC และคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง</p>	<p>๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)</p> <p>๓. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ</p>

เรื่อง	ประเด็นติดตาม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๓. ส่งเสริมการสนับสนุนต่อซอร์ริเริ่มป่าสันติภาพ (PFI) และความมุ่งมั่นของศูนย์ความร่วมมือด้านป่าไม้สาธารณรัฐเกาหลี - ลุ่มน้ำโขง (KMFCC) และองค์การความร่วมมือป่าไม้แห่งเอเชีย (AFoCO) ในการฟื้นฟูป่าไม้และการเชื่อมสภาพของดิน มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง</p>	
<p>ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่</p>	<p>๑. เสริมสร้างความพยายามร่วมกันในการจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ อาทิ โรคระบาดใหญ่ทั่วโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงการค้าและลักลอบขนยาเสพติด การค้ามนุษย์การฟอกเงิน อาชญากรรมข้ามชาติทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางไซเบอร์และการก่อการร้าย</p> <p>๒. ส่งเสริมความร่วมมือการแบ่งปันข้อมูลอาชญากร องค์ความรู้และทักษะการสืบสวนระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศลุ่มน้ำโขง</p> <p>๓. ส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาของการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในการจัดการกับความท้าทายด้านสาธารณสุข รวมถึงการแบ่งปันความช่วยเหลือ และประสบการณ์ในด้านหลักประกันสุขภาพสากล (UHC)</p> <p>๔. ส่งเสริมความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ การรुकูล้ำของน้ำทะเล น้ำท่วมน้ำแล้ง และพายุไซลอนร้อนในอนุภูมิภาค และเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า การเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการตอบสนองที่ทันเวลา การฟื้นฟู และการซ่อมแซมภายหลังการเกิดภัยพิบัติ รวมทั้ง การเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>๕. ให้ความสำคัญในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม (ERW) และการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อ และชื่นชมความสำเร็จของโครงการชุมชนสันติภาพแห่งอนาคตสาธารณรัฐเกาหลี - ลุ่มน้ำโขง ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค</p> <p>๖. ส่งเสริมความพยายามร่วมกันในการรับมือกับปัญหาด้านสาธารณสุขผ่านการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ และการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอย่างทันที่ และเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p> <p>๗. แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศและผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากโรคระบาด เราส่งเสริมการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นและพัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงมาตรการกระตุ้นเชิงนโยบาย โดยการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อย กลุ่มคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง</p> <p>๘. อำนวยความสะดวกและความจำเป็นในการเดินทางของบุคคลผ่านการจัดตั้งระบบ Fast Track ร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มบุคคลทางธุรกิจ ใน ๖ ประเทศเพื่อการฟื้นฟูและกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ</p>	<p>๑. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๓. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)</p> <p>๔. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)</p> <p>๕. กระทรวงการคลัง</p> <p>๖. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>๗. กระทรวงพาณิชย์</p> <p>๘. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์</p> <p>๙. กระทรวงแรงงาน</p> <p>๑๐. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๑๑. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)</p> <p>๑๒. กองทัพอากาศ</p>

เรื่อง	ประเด็นติดตาม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๙. สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนโรคโควิด-๑๙ ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในราคาประหยัด เป็นธรรม และเท่าเทียมกันสำหรับประชาชนทุกคน ตลอดจนข้อริเริ่มระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ความร่วมมือสากลสำหรับวัคซีนและภูมิคุ้มกัน (GAVI) แนวร่วมเพื่อนวัตกรรมในการเตรียมการป้องกันการระบาด (CEPI) และสถาบันวัคซีนสากล (IVI) และข้อริเริ่มอื่น ๆ</p> <p>๑๐. ส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพและความปลอดภัยทางทะเล เสรีภาพในการเดินเรือในอาณาบริเวณและการบินผ่านเหนือทะเลจีนใต้ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแก้ปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติตามหลักกฎหมายสากล รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (UNCLOS)</p>	
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน	<p>๑. ให้ความสำคัญและบทบาทของภาคธุรกิจในการส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง</p> <p>๒. ดำเนินการจัดตั้งสภาธุรกิจลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ตามมติการประชุมผู้นำความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาค</p> <p>๓. ส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดตลาดเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาค และเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความยืดหยุ่นและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานภายในและภายนอกภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง</p> <p>๔. ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่โปร่งใส เสรี เปิดกว้าง มีส่วนร่วม ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นไปตามกฎระเบียบภายใต้ต้องการการค้าโลก รวมทั้งเห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคโควิด-๑๙</p>	<p>๑. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.)</p> <p>๒. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)</p> <p>๓. กระทรวงพาณิชย์</p>

กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
มกราคม ๒๕๖๓

ตารางติดตามผล
การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๒

เรื่อง	ประเด็นติดตาม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ความเชื่อมโยงทางกายภาพ	<p>๑. ยกระดับความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p> <p>๒. สนับสนุนการค้าและการบูรณาการด้านพลังงานระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ผ่านหุ้นส่วนพลังงานลุ่มน้ำโขง ญี่ปุ่น - สหรัฐฯ (JUMPP)</p>	<p>๑. กระทรวงคมนาคม</p> <p>๒. กระทรวงพลังงาน</p> <p>๓. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>
ความเชื่อมโยงทางกฎระเบียบ	<p>๑. ส่งเสริมความเชื่อมโยงของส่งเสริมความเชื่อมโยงของระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) และระเบียบเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) ผ่านการจัดทำแผนแม่บทที่ดีและเป็นระบบ และการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในเชิงรุกในการจัดการด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ</p> <p>๒. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลอย่างเต็มศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งรวมถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกของการไหลเวียนของข้อมูลอย่างเสรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจ</p>	<p>๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๒. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>๓. สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง</p> <p>๔. กรมศุลกากร</p> <p>กระทรวงการคลัง</p> <p>๕. กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม</p>
ความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม	<p>๑. ดำเนินการตามแผนงานวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศลุ่มน้ำโขง ๒.๐ (MIDV 2.0) เพื่อยกระดับความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมโดยการยกระดับการขนส่งข้ามพรมแดน การเร่งรัดการปฏิรูปด้านดิจิทัล และการรับมือประเด็นด้านสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง</p> <p>๒. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคและความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างระบบห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้</p>	<p>๑. กระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>๒. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๓. สำนักงานส่งเสริมการลงทุน</p>

เรื่อง	ประเด็นติดตาม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาธารณสุข	<p>๑. พัฒนาการประสานงานเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายวัคซีนสำหรับโรคโควิด-๑๙ และทำให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสินค้าสาธารณะโลกที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซื่อได้ และปลอดภัย</p> <p>๒. ส่งเสริมให้อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC)</p> <p>๓. ส่งเสริมการประสานร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) ในการพัฒนาอุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพ</p> <p>๔. เสริมสร้างขีดความสามารถทางสาธารณสุขและการเตรียมพร้อมสำหรับโรคระบาด ผ่านโครงการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านโรคโควิด-๑๙ ผ่านระบบเครือข่ายทางการแพทย์ข้ามพรมแดน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ</p>	<p>๑. กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการประเทศ</p>
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	<p>๑. ติดตามการดำเนินการของญี่ปุ่นในการสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>๑. กระทรวงยุติธรรม</p>
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ	<p>๑. เสริมสร้างความสามารถในการรับมือและทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างสังคมสีเขียวในอนุภูมิภาคโดยการสร้างวงจรที่ดีของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p>
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	<p>๑. เสริมสร้างการประสานงานระหว่างกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นกับคณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) ในการแก้ปัญหาประเด็นด้านน้ำ</p>	<p>๑. กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>๒. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ</p>
การพัฒนาที่ยั่งยืน	<p>๑. จัดการประชุมลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งแรก (1st Mekong-Japan SDGs Forum) ร่วมกับญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิก</p>	<p>๑. กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>๒. กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	ประเด็นติดตาม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๒. ให้ความสำคัญกับซอร์ริเริ่ม Kusanone เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงของญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของเมืองและชุมชนท้องถิ่นในอนุภูมิภาค	
ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง (ACMECS)	๑. ดำเนินการร่วมกันเพื่อบรรลุแผนแม่บท ACMECS (ค.ศ. ๒๐๑๙ - ๒๐๓๐) รวมทั้งการร่างแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาความร่วมมือร่วมกัน (Joint Development Plan) ระหว่าง ACMECS กับญี่ปุ่น	๑. กระทรวงการต่างประเทศ

กองส่งเสริมเศรษฐกิจสัมพันธ์และความร่วมมือ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
มกราคม ๒๕๖๔